



“อะไรที่คนปกติทำได้

ถึงแม้ผมจะนั่ง

อยู่บนรถเข็น

ผมก็ต้องฝึกทำให้ได้”

คุณสุรศักดิ์ สิงห์สวัสดิ์ (หมอก)

## “พิการทางกายได้ แต่อย่าให้ใจพิการก็พอ”

ประโยคที่กล่าวเน้นย้ำตลอดระหว่างการสนทนาประกอบกับแววตาคม่งมั่นเด็ดเดี่ยว ทำให้ผู้เขียนเผลอยิ้มตามแทบไม่หยุด อีกทั้งคำพูดที่ดูเข้มแข็งขัดกับรูปร่างภายนอกที่หากมองเผินๆ อาจคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ป่วยหนักที่ดูไร้เรี่ยวแรง แต่ใครจะไปรู้ว่า แท้จริงแล้วชายหัวใจแกร่งวัย 48 ปีผู้นี้ ใฝ่ใจต่อสู้กับความพิการมากกว่า 20 ปี แบบที่ไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตา

## ชีวิต...ที่ไม่เหมือนเดิม

คุณหมอกเล่าย้อนให้ฟังถึงสมัยที่ตนเองยังหนุ่มยังแน่นว่าตนเองเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้เส้นประสาทไขสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักจนต้องกลายเป็นผู้พิการที่อัมพาตช่วงล่างไปตลอดชีวิต หลังเกิดเหตุเขาจำได้เพียงว่า มีคนพาส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน พอรู้สึกตัวอีกทีเหมือนนอนหลับไปแต่ไม่กี่ชั่วโมง แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

แบบเรียกกลับคืนมาไม่ได้ คือร่างกายท่อนล่างที่ชาและเย็นเฉียบไร้ความรู้สึก เขารู้ทันทีว่าร่างกายตนเองไม่เหมือนเดิมแล้ว แต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าและเกิดเป็นคำถามให้เขาตอบตัวเองตลอดเวลา คือ “หลานสาววัยเรียนทั้ง 3 คนจะอยู่กันอย่างไร”

## อนาคตที่ฝากกับ “คนบนรถเข็น”

ด้วยครอบครัวมีกันอยู่เพียง 4 คน คือ เขากับหลานๆ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาต้องทำงานหาเงินและดูแลทุกอย่างภายในบ้าน แต่ภายหลังประสบอุบัติเหตุดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นอันต้องจบลง เขาได้แต่บ่นพึมพำเบาๆ ให้ฟังว่า “กว่าจะยอมรับสภาพตัวเองได้ ก็ใช้เวลาเป็นปี!!”...เพราะแต่ก่อนเคยทำอะไรก็คล่องแคล่ว แต่ตอนนี้ต้องมานั่งอยู่บนรถเข็น ทำให้พาลรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนเองเป็นภาระผู้อื่น จึงพยายามฝึกทำทุกอย่างให้ได้เหมือนคนปกติ ภายใต้อาณัติใจที่ว่า “อะไรที่คนปกติทำได้ถึงแม้ผมจะนั่งอยู่บนรถเข็น ผมก็ต้องฝึกทำให้ได้” ท้ายที่สุดเมื่ออาการเริ่มดีขึ้น เขาจึงทำตามฝันด้วยการเปิดร้านขายของชำเล็กๆ โดยหวัง

นำกำไรที่ค่อยๆ เก็บเล็กผสมน้อยมาต่อยอดเป็นทุนการศึกษาให้กับหลานทุกคน

## ชีวิตไม่สิ้น...เขาจึงดิ้นรน

ดูเหมือนว่าจะหมดหวังเรื่องการใช้ชีวิตไปได้เรื่องหนึ่ง แต่โรคที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะแผลกดทับที่เรื้อรัง และกัณฐิก ถึงกระดูกบริเวณก้นและสะโพกทั้ง 2 ข้าง เป็นเหตุให้ในรอบเกือบ 20 ปี เขาต้องย้ายโรงพยาบาลถึง 5 แห่ง เงินเก็บหลักแสนที่เคยมี ก็ร่อยหรอจนแทบจะหมดตัว ท้ายที่สุดจึงตัดสินใจฝากสังขารอันร่วงโรยมาบนรถเข็นคู่ใจ มุ่งหน้ามารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลรามาริบัติ ถึงแม้ว่าตอนนั้นอาการป่วยจะรุนแรงถึงขั้นที่ทีมแพทย์มีแผนจะผ่าตัดกระดูกบริเวณแผลกดทับออก แต่เขาก็กังใจแข็งและตั้งใจว่าทุกครั้งที่มาหาหมอ จะพยายามไม่พึ่งหลานๆ เพียงเพราะเหตุผลสั้นๆ ว่า “อยากให้หลานไปเรียนมากกว่า จะได้มีอนาคตที่ดี”



## ความสุขที่ทวนกลับคืน

“พอผ่าตัดเสร็จแล้วผมก็ดีใจ แต่เห็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลผมก็ได้แต่ถอนหายใจเหมือนกัน” เขาพูดพร้อมยิ้มเจื่อนๆ แต่ก็ยังเผยให้ฟังถึงความโชคดีว่า สุดท้ายงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาริบัติ ได้ให้การช่วยเหลือส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ผ่านเงินบริจาคของมูลนิธิรามาริบัติ ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระในวิกฤตช่วงนั้นไปได้... ถึงเวลานี้คงพูดได้เกือบเต็มปากว่า ชีวิตของเขาที่ผ่านมรสุมน้อยใหญ่มากำลังจะหมดสิ้นไป คงเหลือไว้เพียงอีก 1 ความหวังที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับชายพิการผู้เสียสละคนนี้ คือการได้มองเห็นหลานๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ตามคำที่เขาพร่ำสอนเท่านั้นเอง...

## ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาริบัติ (โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้)

- ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาริบัติ  
เลขที่ 026-4-26671-5
- ธ.กรุงเทพระ บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ)  
เลขที่ 090-7-00123-4
- ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ)  
เลขที่ 879-2-00448-3

สอบถามข้อมูล

02-201-1111

www.ramafoundation.or.th

f RAMAGIVESHOP

RAMAFUNDATION



มูลนิธิรามาริบัติ

# สถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบดินทร์



## “โรงพยาบาลรามาริบตีแห่งใหม่ ที่พร้อมสานต่อภารกิจ...ที่ไม่สิ้นสุด”

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์” (CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE) สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบตี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบตี ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 319 ไร่ ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพันธกิจหลักในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปริมณฑลฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวันออกของประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 70% และคาดว่าจะพร้อมเริ่มเปิดให้บริการได้ช่วงปลายปี 2560

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบตี มีความมุ่งมั่นที่จะให้สถาบันแห่งนี้ เป็นเสมือนศูนย์กลางทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลภายในประกอบไปด้วยส่วนการรักษายาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงเทียบเท่าได้กับโรงพยาบาลศูนย์ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1,000,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 17,000 รายต่อปี เพื่อเป็นต้นแบบในการรักษาที่ได้มาตรฐานแก่ผู้ป่วยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งตะวันออกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเน้นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการรับรองความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบตี ได้ใช้งบประมาณสำหรับการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์มากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ประกอบกับการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการองค์ความรู้และการวิจัยด้านสาธารณสุขแบบครบวงจรในอนาคต ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก

**มูลนิธิรามาริบตีฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการสาธารณสุขของประเทศ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เพื่อสร้างโอกาสและความหวังด้านการรักษาที่ดียิ่งขึ้น**

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์  
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาริบตี (โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์)

ร.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาริบตี  
เลขที่ 026-4-26671-5

ร.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน (รพ. รามาริบตี)  
เลขที่ 090-7-00123-4

ร.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน (รพ. รามาริบตี)  
เลขที่ 879-2-00448-3

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

สอมทบมชอญา  
02-201-1111

www.ramafoundation.or.th

f RAMAGIVESHOP

RAMAFUNDATION



มูลนิธิรามาริบตี